

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า ๖ เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

ระดับ ๔ Output ผลผลิต

๔.๑ รายงานการเฝ้าระวังการละเมิดและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงาน

รายงานการเฝ้าระวังการละเมิดและบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กทุกคน ให้ได้รับอาหารที่ดี และเหมาะสมที่สุดผ่านการปกป้องแม่และครอบครัวให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก เพื่อให้การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก จึงได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ สร้างกลไกและผลักดันให้การขับเคลื่อนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย

การลงพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ กำหนดตัวชี้วัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายและรายงานผลการเฝ้าระวังไตรมาสละ ๑ ครั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

การติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ ไตรมาสที่ ๑

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา และร้านค้า ซึ่งไม่พบการละเมิดกฎหมายและได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ



การติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ ในไตรมาสที่ ๒

ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน และห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่พบการละเมิดกฎหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ



การรับเรื่องร้องเรียนและจัดการตรวจสอบข้อร้องเรียน

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เครือข่ายเฝ้าระวัง หรือประชาชนพบการกระทำหรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติฯ จะแจ้งเรื่องไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน โดยบันทึกข้อเท็จจริงลงในแบบบันทึก (บพ.๑ - ๔)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ในฐานะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนส่วนกลาง จะดำเนินการรับเรื่องและพิจารณาเบื้องต้นว่าเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายการกระทำผิด จะบันทึกเรื่องลงในทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน แล้วดำเนินการส่งเรื่องและรวบรวมแบบบันทึก เอกสารที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง พร้อมของกลาง/พยานหลักฐาน ไปยังคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีความผิดต่อไป โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีการร้องเรียนการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติฯ จำนวน ๘ เรื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่องร้องเรียนที่	มาตราที่เข้าข่ายกระทำผิด	ผลการตรวจสอบข้อมูลความผิด
๑/๒๕๖๘	มาตรา ๑๘ (๑) แจกหรือให้คุปองหรือสิทธิที่จะได้รับส่วนลด ขยายพวงแลกเปลี่ยน หรือให้ของรางวัล ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใด	ไม่เข้าข่ายการกระทำผิด

๔.๒ พัฒนาการองค์ความรู้และสร้างการรับรู้ในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผลการดำเนินงาน

การพัฒน่องค์ความรู้และสร้างการรับรู้ ในการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีบทบาทสำคัญการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแผนกฝากครรภ์ แผนกหลังคลอด คลินิกเด็กสุขภาพดีและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ประเด็นสำคัญของการบรรยาย ได้แก่

๑. สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย และความสำคัญของนมแม่ ๖ เดือน
๒. กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล
๓. บทบาทของบุคลากรในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
๔. แนวปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

วาสนา งามการ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รังสิต



กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กลยุทธ์ใน รพ. Ten steps

กลยุทธ์กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน



สร้างระบบควบคุมกำกับ monitoring และพัฒนาต่อเนื่อง

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

กลยุทธ์ใน รพ. Ten steps

กลยุทธ์กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุน



กลยุทธ์ใน รพ. Ten steps

ควบคุมกำกับนโยบายให้เป็นจริง

การปฏิบัติตามแผนงาน

พัฒนาทักษะของบุคลากร



๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตในการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตในการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนงานต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตพ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาระยะกว่า ๗ ปีแล้ว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กทุกคน ให้ได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ผ่านการปกป้องแม่และครอบครัว ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการรับรู้ ตรวจสอบ สอดส่อง และเฝ้าระวังการละเมิดตามพระราชบัญญัติฯ



